

การจัดการความรู้ (KM)		One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)			
หัวเรื่อง	การแก้ไขปัญหานั่งเรือเชิงวิทยากรภายในไม่ครบถ้วน	เลขที่เอกสาร	3/57		
		วันที่รายงาน	กรกฎาคม 2557		
ประเภท	<input checked="" type="checkbox"/> ความรู้พื้นฐาน	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้างาน	จัดทำโดย	
	<input type="checkbox"/> การแก้ไขปรับปรุง	วรรณชัย พรหมณา	-	บุญญรัตน์ ม่วงเนย	
<p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเชิญเป็นวิทยากร</li> <li>2. เพื่อใช้เป็นหลักฐานแบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร</li> </ol> <p><b>ปัญหา</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. วิทยากรไม่มาบรรยาย เนื่องจากไม่ได้รับการยืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>2. ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เนื่องจากขาดเอกสารแนบประกอบ (หนังสือเชิญวิทยากร)</li> </ol> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ทำหนังสือเชิญวิทยากรที่เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p><b>การปฏิบัติ</b></p> <p>ผู้รับผิดชอบโครงการทำหนังสือเชิญวิทยากรภายในไปยังหน่วยงานที่วิทยากรสังกัด เพื่อขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดมาเป็นวิทยากร ซึ่งในเนื้อหาควรระบุที่มาของโครงการ, หัวข้อเรื่องที่ต้องการให้บรรยาย, จำนวนผู้เข้าอบรม, วัน เวลา และสถานที่จัดงาน (ตัวอย่างเอกสารแนบ)</p> <p><b>ผลลัพธ์ที่ได้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. วิทยากรมาบรรยายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากได้รับการยืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>2. สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร เนื่องจากมีเอกสารแนบประกอบ (หนังสือเชิญวิทยากร)</li> </ol> <p><b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</li> <li>2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</li> </ol>					
ผลที่ได้รับ	วันที่				
	ผู้ถ่ายทอด				
	ผู้รับการถ่ายทอด				



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โทร. ๒๓๐๕

ที่ สทศ. ๓๐๖ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคและกระบวนการผลิต

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินงานกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ และธุรกิจใหม่” ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕ รายวิสาหกิจ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องกับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” และเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ให้อยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ กิจกรรมที่ ๓ ให้คำปรึกษาแนะนำและดำเนินการแก้ไข รวมทั้งพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาใคร่ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ศราวุฒิ คลี่สุวรรณ เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคและกระบวนการผลิต หัวข้อ “ระบบบริหารงานคุณภาพ” ดังต่อไปนี้

วันเดือนปี	เวลา	สถานที่
วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖	๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	บริษัท รุ่งทรัพย์ อีเล็คทริก แล็มพ์ จำกัด
วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖	๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	กิจการ นะโม น้ำมันต์ ฟาร์ม
วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖	๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	กิจการ โรตีสายไหม เขียวคำ
วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖	๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	บริษัท รุ่งทรัพย์ อีเล็คทริก แล็มพ์ จำกัด
วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖	๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	ณ กิจการ ขนมครก เข้าวัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

### สิ่งที่ควรระบุลงในหนังสือเชิญวิทยากรภายใน

1. ที่มาของโครงการ
2. หัวข้อเรื่องที่ต้องการให้บรรยาย
3. จำนวนผู้เข้าอบรม
4. วัน เวลา และสถานที่จัดงาน